

GIỚI THIỆU DU LỊCH SINH THÁI DÌA QUÊ NGOẠI

Du lịch sinh thái Dìạ quê ngoại tọa lạc tại 189, ấp Lương Ngãi, Xã Mỹ Lương, Huyện Cái Bè, Tiền Giang Với tổng diện tích gần 1000 m². Khu vườn sinh thái nằm ngay bên cạnh một con sông yên ả ở Tiền Giang. Nội thất đều được làm bằng gỗ, tre, nứa. Xung quanh nơi này được che phủ bởi cây xanh nên vô cùng mát mẻ, thoáng đãng. Nơi đây còn giữ nguyên hệ sinh thái ban đầu để mọi thứ tự nhiên nhất có thể. Bên cạnh đó, Du lịch sinh thái Dìạ quê ngoại còn cải tạo, xây dựng thêm một số hạng mục khác để không gian thêm phong phú, phù hợp với nhu cầu của nhóm khách gia đình là khu nghỉ dưỡng, ăn uống, ... làm điểm đến (check-in) cho nhiều đối tượng khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan.

Đến với du lịch sinh thái Dìạ quê ngoại ngoài việc quý khách được tận hưởng một không gian yên tĩnh, trong lành của miền quê sông nước miệt vườn, được thưởng thức món ăn thôn dã, đặc biệt là những món ăn đặc trưng của miền Tây nam bộ . Quý khách còn được tham quan khu sinh thái với phong cảnh thiên nhiên thoáng mát yên tĩnh, kiến trúc hiện đại với hồ bơi và sân tennis. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ Quý khách với các loại hình dịch vụ bao gồm các loại nước giải khát, ăn uống, hồ bơi, sân Tennis, Bên cạnh là khu nhà hàng sân vườn có sức chứa trên 100 khách. Quý khách có thể tổ chức những buổi tiệc: Họp mặt, liên hoan, sinh nhật, tiệc cưới, tiệc đoàn... một ấn tượng khó quên..!

Với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động phục vụ tận tình chắc chắn Quý khách sẽ hài lòng cùng buổi tiệc thật hoàn hảo. Chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để hoàn thiện hơn trong việc phục vụ Quý khách.

Hãy một lần ghé thăm nơi đây, để cảm nhận sự bình yên, không khí mát mẻ trong lành, thưởng thức những món ăn đặc sản của địa phương, lắng nghe những bài đờn ca tài tử, đờng đưa trên võng với giấc ngủ trưa, cảm nhận tấm lòng mến khách của người dân miệt vườn, trải nghiệm các hoạt động của chúng tôi.

Hy vọng rằng quý khách sẽ có những phút giây thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi.